
สรุปผลการประชุม 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 

ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งที่ 29 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

_____________________ 
 

  คณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 
ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้  
 1. พิจารณาศึกษากรณีการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลอาคารชุดของเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ท าให้เจ้าของร่วมได้รับความเสียหาย 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ผู้ร้องเรียนเป็นตัวแทนเจ้าของร่วมอาคารชุด เออร์บิเทีย ทองหล่อ ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ในการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
อาคารชุด เนื่องจากเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด 
เออร์บิเทีย ทองหล่อ ให้กับนายภาณุวัฒน์  บุญญะกิติ ตัวแทนเจ้าของร่วม ท าให้ผู้ร้องเรียนและคณะ ที่เป็นนิติ
บุคคลอาคารชุด เออร์บิเทีย ทองหล่อ เดิมสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล ผู้ร้องเรียนจึงได้คัดค้านการยื่นขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว แต่ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระ
โขนง มีค าสั่งไม่รับค าคัดค้านดังกล่าว ผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ส าหรับการรับจดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุด เออร์บิเทีย ทองหล่อนั้น ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนได้น าเรื่องดังกล่าวฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล 

มติที่ประชุม 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  

จึงขอยุติการพิจารณา 
 

2. พิจารณาศึกษากรณีสถานศึกษาเอกชน (นานาชาติ) ปรับขึ้นราคาค่าเล่าเรียน ส่งผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคโดยรวม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

โรงเรียน Intenational Community School เป็นโรงเรียนคริสเตียนที่ด าเนินการในลักษณะ 
ไม่แสวงหาผลก าไร อัตราค่าเล่าเรียนประมาณ 500,000 บาท ต่อปี โรงเรียนเคยมีการจัดท าแบบส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ซึ่ง มีผู้ปกครองนักเรียน 
ที่เห็นด้วยและยอมรับได้กับอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน อยู่ในระดับร้อยละ 87 อีกทั้งโรงเรียนได้มี
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว ส าหรับกรณีการปรับขึ้น
อัตราค่าเล่าเรียนนั้น เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนมีโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การเรียน 
ตลอดจนการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ประกอบกับโรงเรียนเพิ่งท าการขยาย
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สาขาเพ่ิมในจังหวัดอุดรธานี จ านวน  1 โรง เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนเพ่ิมสูงขึ้นมาก โรงเรียน 
จึงจ าเป็นต้องปรับขึ้นค่าเล่าเรียนเพ่ือน าเงินที่ได้มาใช้เป็นงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้ โรงเรียน
ได้รับอนุญาตให้ปรับขึ้นค่าเล่าเรียนในอัตรา ร้อยละ 7 จากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงว่า โรงเรียนเอกชนอยู่ภายใต้ มี ส าหรับการบริหารงาน 
ของสถานศึกษาจะด าเนินการโดยคณะกรรมการของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้บริหาร ครู  
และผู้ปกครองนักเรียน โดยมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท าหน้าที่ก ากับดูแล  
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดังนั้นการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม
อ่ืนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสถานศึกษานั้นเสียก่อน แต่หากคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าสถานศึกษาใดมีการก าหนดอัตราค่าเล่าเรียนในลักษณะที่แสวงหา
ผลก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ปกครองเกินสมควร คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
จะพิจารณาปรับลดอัตราค่าเล่าเรียนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ส าหรับกรณีการปรับขึ้นอัตราค่าเล่าเรียน 
ของโรงเรียน Intenational Community School ในอัตราร้อยละ 7 นั้น ได้มีการขออนุญาตปรับขึ้นอัตรา 
ค่าเล่าเรียนก่อนการประกาศใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ ก าหนดให้สถานศึกษาปรับลดหรือคงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตามกรณีที่มีผู้ปกครอง
นักเรียนร้องเรียนมายังกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาดังกล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งค าสั่งฯ ให้สถานศึกษา
ด าเนินการพิจารณาทบทวนการปรับขึ้นอัตราค่าเล่าเรียน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม หากพบว่าสถานศึกษาแห่งนี้สามารถปรับลดอัตรา  
ค่าเล่าเรียนได้ จะด าเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ  
1) ขอให้โรงเรียน International Community School ทบทวนหรือชะลอการด าเนินโครงการ

ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก เพ่ือไม่เป็นเหตุให้โรงเรียนต้องปรับขึ้นอัตราค่าเล่าเรียน  
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
นักเรียนในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2) ขอให้โรงเรียน International Community School ทบทวนหรือชะลอการปรับขึ้นอัตรา
ค่าเล่าเรียน ร้อยละ 7 ตามท่ีได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  

3) การประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษากรณีสถานศึกษาเอกชน (นานาชาติ) ปรับขึ้นราคาค่าเล่าเรียน 
ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยรวมของคณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเท่านั้น สถานศึกษา
เอกชนที่เข้าร่วมประชุมจะอ้างว่าการปรับขึ้นอัตราค่าเล่าเรียนดังกล่าวได้รับการพิจารณาหรือได้รับ  
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมาธิการแล้วไม่ได้ 
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มติที่ประชุม  
ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รายงานผลการพิจารณากรณีผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียน International Community School ได้ร้องเรียนการปรับขึ้นอัตราค่าเล่าเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมทั้งผลการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องให้คณะอนุกรรมาธิการทราบ 

 
 
นางสาวนลัทศิริ  นิธิศุภโชค 
วิทยากรปฏิบัติการ 
ผู้สรุปผลการประชุม 


